



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำผู้บริหารใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต ชมภูนิช ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ประคนเดช นิละคุปต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์</p> <p>2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ</p> <p>3. การดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal) โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพิ่มกองบรรณาธิการเพื่อรับผิดชอบการจัดทำ</p> <p>ประธานฯ ขอให้สถาบันวิจัยฯ พิจารณาดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ สถาบันวิจัยฯ สามารถพิจารณาแต่งตั้งกองบรรณาธิการเพิ่มได้อีก</p> <p>1 ชุด ตามความเหมาะสม</p> <p>4. ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรรม”</p> <p>5. ความคืบหน้าการรับโอนห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี จาก สวทช.</p> <p>6. ผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายก-</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>รัฐมนตรี ให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2552 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>7. แนวคิดและขอบเขตการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลาง บางเขน</p> <p>8. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในภาคต้น ปีการศึกษา 2552</p> <p>9. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย รางวัลวิจัย รางวัลวิจัยดีเด่น ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอาจารย์ และนักวิจัย</p> <p>10. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สินฯ ปีงบประมาณ 2548 - 2552</p> <p>11. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>12. กองทุนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อการพัฒนานิสิต</p> <p>13. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มียอดเงิน บริจาครวมทั้งสิ้น 2,389,499 บาท</p> <p>14. มหาวิทยาลัยมอบสายรัดข้อมือสีฟ้าให้แก่กรรมการทุกท่าน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้มหาวิทยาลัยเนื่อง ในโอกาส “น้อมรำลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”</p>	
2	สถานพยาบาล มก.	รายงานสรุปผลการจัดโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดจ้างบุคลากรวิชาชีพเฉพาะจำเป็นต้องพิจารณาให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงควรรหาแนวทางในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนในอัตราพิเศษสำหรับบุคลากร สาขาวิชาชีพเฉพาะ เช่น สาขาแพทย์ หรือบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดี-ไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553	อนุมัติ
4	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุง เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
5	คณะเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร จำนวน 5 รายวิชา	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
6	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 8 รายวิชา	
7	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนชื่อรายวิชา 240551 สัมมนา เป็นรายวิชา 01240551 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม	
		การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีและกองแผนงานทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าหน่วยงานที่จัดตั้งในลักษณะ virtual หรือ หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit-RU) และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence-COE) การแบ่งส่วนงานภายในเป็นการบริหารจัดการภายในคณะ จึงไม่จำเป็นต้องระงับการแบ่งส่วนงาน
8	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2) ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จำนวน 28 คน	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบ
9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2555	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อเสนอแนะขอให้แจ้งไปยังกองแผนงานภายใน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
		การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2552 มีประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้หวัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น	ที่ประชุมทราบ
10	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การขออนุมัติแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการการกิจวิชาการบูรณาการทางการเกษตร และเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กำแพงแสน	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. ไม่เห็นชอบในการเสนอขอจัดตั้งศูนย์บริการการกิจวิชาการบูรณาการทางการเกษตร ทั้งนี้ การบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการของคณะฯ ควรดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชาที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรร่วมกัน 2. ขอให้คณะฯ จัดทำแผนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน หลักสูตรและรายวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจและชื่อที่ขอเปลี่ยน รวมถึงกำหนดกรอบทิศทางงานดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อรองรับภารกิจภายใต้ชื่อใหม่ของคณะฯ และเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานและนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
12	วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
13	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารฯ ควรเทียบเคียงกับสถาบันในสังกัดหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในหลักการเดียวกัน ประธานฯ จึงมอบสำนักงานกฎหมายนำไปทบทวนและให้นำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
14	กองการเจ้าหน้าที่	การขออนุมัติกำหนดอัตราการจัดจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการใช้เงินรายได้หน่วยงานเบิกจ่ายสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้น และให้มีบทเฉพาะกาลเพื่อยกเลิกการบังคับใช้เมื่อกระทรวงการคลังมีประกาศยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน พร้อมทั้งจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
15	กองกิจการนิสิต	รายงานจำนวนนิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
16	กองแผนงาน	สรุปรายงานการสำรวจภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
17	สำนักงานบริการวิชาการ	สรุปรายงาน โครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) โดยสรุปเป็นภาพรวมสำหรับงบประมาณเงินรายได้ 2552	ที่ประชุมทราบ และขอให้สำนักงานกฎหมายพิจารณาหาแนวทางในการปิดโครงการที่ยังค้างอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามหัวหน้าโครงการมาดำเนินการปิดโครงการได้ เช่น เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18	สำนักการกีฬา	สรุปการขอรับการสนับสนุน โครงการหนึ่งคณะ/สถาบัน/สำนัก หนึ่งกีฬา มีจำนวน 9 ชมรมกีฬา	ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน การกีฬาของมหาวิทยาลัย อธิกรณคณบดีมอบให้ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาประสานงานโดยตรง กับผู้บริหารหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลของชมรมกีฬาต่าง ๆ ในการขอรับการ สนับสนุนต่อไป
19	สำนักงานกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
20	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกันยายน 2552 จำนวน 331 เรื่อง จำแนกเป็นข่าวสั้น จำนวน 230 เรื่อง และสตู๊ป ข่าวยาว จำนวน 101 เรื่อง	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri